



ฉบับที่ 93/ 2560

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 3

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตและให้ร้านค้าติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตเป็นเดือนที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 มีผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 1,007 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 6.75 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เดินทางไปมอบรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท ยังร้านอาคะ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งเป็นผู้โชคดีด้านร้านค้าที่วางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท ให้แก่คุณณภาพรรณ ไกยวงษ์ ซึ่งเป็นผู้โชคดีจากการใช้บัตรเดบิต โดยมีนายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวศิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน และสำหรับการมอบรางวัลอื่น ๆ เป็นการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของผู้โชคดี

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยในด้านการใช้บัตรเดบิตซึ่งมีจำนวนกว่า 54.2 ล้านใบในประเทศไทย มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ชำระผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย 5.5 ล้านรายการต่อเดือน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 หรือขยายตัวร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีการใช้จ่าย 4.3 ล้านรายการต่อเดือน โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 อยู่ที่ 10,000 ล้านบาท ประกอบกับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ผู้ได้รับสิทธิให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คือ กลุ่ม Consortium และกลุ่มกิจการค้าร่วม โครงการอีเพย์เมนท์ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐไปแล้วกว่า 105,393 ราย รวมทั้งสิ้น 184,994 เครื่อง

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตจะมีการแจกรางวัลต่อเนื่องอีก 9 ครั้ง โดยมีรางวัลด้านผู้ใช้บัตรเดบิต 1,001 รางวัลต่อเดือน และด้านร้านค้า 6-30 รางวัลต่อเดือน โดยการใช้จ่าย 1 ครั้ง หรือรับบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์ และประกาศรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือนที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th